

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HK
SÂN BAY ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 230 /DV-ĐN
(V/v giải trình Lợi nhuận tại Báo cáo
tài chính Bán niên soát xét 2023)

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI-HNX

Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) sau đây gọi tắt là “Công ty” hiện đang niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch HNX với mã cổ phiếu giao dịch là MAS.

Theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023, Lợi nhuận sau thuế của Công ty lãi: 1.328 triệu đồng, trong khi cùng kỳ 6 tháng/2022 Công ty lỗ: 1.423 triệu đồng, Công ty xin được giải trình như sau:

Mặc dầu dịch bệnh đã được kiểm soát năm 2022, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022, các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty vẫn chưa hồi phục, các chuyến bay quốc tế chưa được mở lại nhiều, lượng khách qua đường Hàng không còn thấp. Trong khi 6 tháng đầu năm 2023, ngành Hàng không đã hồi phục, các chuyến bay quốc nội tăng trưởng cao hơn so với trước dịch, các chuyến bay quốc tế mặc dầu chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng đã tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, nhờ vậy các hoạt động SXKD của Công ty đã có hiệu quả, Doanh thu hơn so với cùng kỳ đạt trên 155%, tương ứng mức doanh thu cao hơn cùng kỳ: 23.042 triệu đồng, do đó Công ty đã có Lợi nhuận trong khi 6 tháng cùng kỳ Công ty bị thua lỗ.

Ngoài ra theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023, mức Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo soát xét so với Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng/2023 trước khi soát xét giảm: 7,45% tương ứng giảm: 107 triệu đồng do phải trích bổ sung chiết khấu cho các hãng Hàng không theo Hợp đồng đã ký kết đã làm giảm Doanh thu thuần của Công ty so với BCTC trước kiểm toán.

Trên đây là giải trình của Công ty về Báo cáo tài chính bán niên soát xét so với cùng kỳ và so với Báo cáo tài chính Quý II và 6 tháng/2023 trước khi soát xét.

Trân trọng !

Nơi gửi: - Như trên
- Lưu VT, TC-KT

CTY CP DVHK SÂN BAY ĐÀ NẴNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY
ĐÀ NẴNG
HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thanh Đông